

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) สมัครผ่านระบบ TCAS

คณะพยาบาลศาสตร์
<ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือหลักสูตรนานาชาติ ไม่ต่ำกว่าเกรด 12 หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี มีความประพฤติดีและไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ และปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตรและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กับส่วนสูง
คณะจิตวิทยา
<ol style="list-style-type: none"> วุฒิขั้นต่ำจบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก มีความประพฤติดีและไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ยกเว้นกรณีประมาท มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจปราศจากโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
คณะกายภาพบำบัด
<p>ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง(วิทย์-คณิต)</p> <ol style="list-style-type: none"> เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่สื่อสารด้วยภาษาไทยได้ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า มีความประพฤติดีและไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ยกเว้นกรณีประมาท มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา <p>ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)</p> <ol style="list-style-type: none"> สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) ต้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต มีความประพฤติดีและไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ยกเว้นกรณีประมาท มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

กำหนดการสมัครและสอบสัมภาษณ์

- ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 63 (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) วันที่ 7 - 20 พ.ค. 63
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครรูปแบบที่ 4 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 พ.ค. 63
- ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มิ.ย. 63
- ผู้สมัครยื่นชั้นสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 7 มิ.ย. 63
- ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าศึกษาในระบบ TCAS วันที่ 7 - 8 มิ.ย. 63